

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Smith & Nephew Plc และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า **Smith & Nephew** หรือ **บริษัทฯ** **เรา** **ของเรา** หรือ **พวกเรา**) จะดำเนินการเก็บข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และการทำงานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (**ข้อมูล**)

ความยินยอมจากคุณ

เมื่อยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลของคุณข้ามเขตแดนดังรายละเอียดที่ด้านล่างนี้

โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างรอบคอบก่อนจะยอมรับเงื่อนไขนี้ เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไข ความยินยอมของคุณจะนำไปบังคับกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตแดน เว้นแต่คุณจะยกเลิกการให้ความยินยอม โดยติดต่อเราที่ careers@smith-nephew.com หากคุณเลือกไม่ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายนี้ ก็จะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้สมัครงานกับบริษัทในกลุ่ม Smith & Nephew ทุกแห่งทั่วโลก และเราอาจไม่พิจารณาคุณเมื่อสมัครงานในตำแหน่งใดก็ตามกับบริษัทฯ

ขยายขอบเขตของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้และที่หากแหล่งอื่นนอกเหนือจากนี้ แหล่งข้อมูลอื่นที่อาจรวมถึงข้อมูลที่您可ได้ให้ไว้บนนอกเหนือจากที่ให้ผ่านเว็บไซต์นี้ ยกตัวอย่างเช่น ขอจากนายจ้างเดิม ผู้อ้างอิงรายอื่น ๆ ผู้ให้บริการคัดกรองเพื่อการจ้างงานก่อนหน้า รวมถึงแหล่งอื่น ๆ แต่นโยบายฉบับนี้จะไม่บังคับใช้กับไซต์หรือหน้าเพจอื่นที่เราเป็นเจ้าของหรือควบคุมดูแล ซึ่งไซต์อื่นก็มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้เฉพาะไซต์ตน

การประมวลผลข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

Smith & Nephew

จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คุณสมัคร และเพื่อหาช่องทางให้ทางเลือกที่เหมาะสมกับเราและคุณ สำหรับตำแหน่งงานที่ Smith & Nephew เปิดรับสมัครทั่วโลก คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูลเมื่อมีการส่งผ่านมาทางการสมัครงานออนไลน์

การนำข้อมูลมาประมวลผลนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

- i) เพื่อที่ Smith & Nephew จะสามารถทำสัญญาจ้างงานหรือเริ่มต้นการจ้างงานกับคุณได้
- ii) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายจากกิจกรรมการสรรหาบุคคลที่เราใช้เป็นสากลทั่วโลก และ
- iii) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

คุณสามารถตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ล็อกอินเข้าเว็บไซต์นี้

แต่หลังจากคุณลงทะเบียนใช้งานแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ประสงค์จะให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดส่งคำขอมาให้กับเราทางอีเมลที่ careers@smith-nephew.com

เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ยาวนานตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลมาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย หาก你不เคยสมัครงานกับ Smith & Nephew ไม่ว่าจะตำแหน่งใด และโปรไฟล์ของคุณไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี ข้อมูลของคุณจะถูกลบออก

เว้นแต่จะมีข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาสั้นกว่าหรือยาวกว่านั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเข้ากรณีใดก็ตาม Smith & Nephew จะลบข้อมูลของคุณเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสิ้นสุดลง

เราจะไม่ร้องขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยมعلوماتเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือรสนิยมทางเพศ เว้นแต่มีข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำเช่นนั้น

หากบริษัทจ้างคุณ

ข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านใบสมัครออนไลน์และข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวมระหว่างขั้นตอนการสมัครงานก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในแฟ้มข้อมูลส่วนตัวของคุณ และอาจถูกนำไปใช้เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ้างงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการบันทึกข้อมูล บริษัทจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นระยะเวลานานเท่าที่คุณยังคงปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ และเก็บไว้หลังจากนั้นเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การปฏิบัติภายในของเราและการโอนย้ายข้อมูล

Smith & Nephew ดำเนินธุรกิจทั่วโลก นี่หมายถึงเราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และการใช้งานเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจรวมถึงโอนไปนอกพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (อาทิ สหรัฐฯ) แต่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายและกฎระเบียบที่นำมาใช้บังคับเท่านั้น (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) กฎหมายการปกป้องข้อมูลในประเทศต่าง ๆ ที่ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนั้น อาจมีความเข้มงวดมากขึ้นน้อยกว่ากฎหมายที่ใช้ภายในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของคุณ

Smith & Nephew จะใช้มาตรการด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร ด้านกายภาพ ตลอดจนมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ถึงแม้เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่คุณส่งมาให้ผ่านใบสมัครออนไลน์ ดังนั้นคุณต้องรับความเสี่ยงจากการกระทำนั้นเอง เราขอเตือนให้คุณเก็บชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ใช้เพื่อการล็อกอินใช้งานไว้ให้ปลอดภัย เพราะคุณมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลที่คุณได้มอบให้เรา วิธีการที่ดีคือให้ลงชื่อออก (sign off) จากบัญชีและปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม

เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างเพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือปฏิบัติหน้าที่แทน Smith & Nephew ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลของคุณที่เรามอบให้ตามที่ Smith & Nephew ร้องขอหรือสั่งการ ซึ่งจะต้องใช้โดยสอดคล้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

Smith & Nephew รับผิดชอบต่อการดำเนินงานเว็บไซต์นี้ ผ่าน Workday Inc. ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ 6230 Stoneridge Mall Road, Pleasanton, CA 94588, USA ที่ปฏิบัติงานในนามของเรา และเพื่อปกป้องข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณ ภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้

- เมื่อกฎหมายกำหนด ยกตัวอย่างเช่น เราต้องปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือคำร้องขอเพื่อดูข้อมูล
- หากเราเชื่อว่าการกระทำของคุณละเมิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้งานของเรา หรืออื่น ๆ
- หากเราได้ขายธุรกิจของเราทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนออกไป เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่ผู้ซื้อ ในระหว่างขั้นตอนการสอบทานธุรกิจ หรือให้แก่ผู้ที่จะซื้อ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูล

Smith & Nephew

จะเปิดเผยข้อมูลตามที่กล่าวมานั้นเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น

ข้อมูลการลงทะเบียนและรายละเอียดผู้ติดต่อ

เมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้ และทราบใต้ที่ไฟล์ของคุณยังคงมีการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์นี้ Smith & Nephew อาจติดต่อคุณไป หากไฟล์และคุณสมบัติของคุณตรงกับตำแหน่งงานที่ว่างใน Smith & Nephew ทั่วโลก

คุณยังอาจเลือกรับข้อมูลอีเมลแบบอัตโนมัติ เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างใน Smith & Nephew

ที่อีเมลแอดเดรสซึ่งคุณได้ให้ไว้ระหว่างลงทะเบียน

ซึ่งจะแจ้งตำแหน่งที่อาจเหมาะกับไฟล์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อใดก็ตาม หากต้องการหยุดไม่รับอีเมลนี้ คุณสามารถคลิกลิงค์ "unsubscribe" ที่ด้านล่างของอีเมลนี้

คุณอาจเลือกหยุดไม่รับอีเมลเหล่านี้ หรือเริ่มต้นขอรับได้หากก่อนหน้านี้คุณเลือกที่จะไม่รับ

โดยส่งคำร้องของคุณไปที่ careers@smith-nephew.com

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์จะเข้าถึงหรือลบข้อมูลของคุณที่บริษัทถือครองอยู่ได้โดยส่งคำร้องของคุณไปที่ careers@smith-nephew.com คุณยังสามารถติดต่อเราที่อีเมลดังกล่าว

หากต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ดังรายละเอียดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การยกเลิกการให้ความยินยอมจะมีผลตามกฎหมายเฉพาะในอนาคตเท่านั้น

คุณยังอาจใช้อีเมลแอดเดรสข้างบนเพื่อขอใช้สิทธิ์อื่น ๆ ที่พึงมีภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่นำมาใช้บังคับ

อาทิ สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์จำกัดการใช้

หรือปฏิเสธมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณได้

หากสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ละเมิดนโยบายนี้

การพิจารณาตัดสินใจโดยอัตโนมัติและกระบวนการสรรหาบุคคล

เราอาจใช้วิธีการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาบุคคลโดยอัตโนมัติ

คุณอาจขอใช้วิธีการพิจารณาตัดสินใจแบบอื่น หรือต้องการทักท้วงการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

โดยติดต่อเราที่ careers@smith-nephew.com

การจ้างงาน

ในกรณีที่你能ได้เริ่มต้นทำงานกับ Smith & Nephew

จะมีนโยบายอื่นที่นำมาใช้บังคับควบคุมเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคุณแทน ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณได้ทราบก่อน

ปรับปรุงล่าสุด: ⁶ มีนาคม 2018:

Smith & Nephew Plc คือบริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ทะเบียนบริษัทหมายเลข **324357** ตั้งอยู่ที่ **15 Adam Street, London, WC2N 6LA, United Kingdom**
